

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2556
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์	คณบดี	ประธาน
2. นายวีรัฐ ลาซโรจน์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มโชติ ภูประเสริฐ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร	หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
8. นายธรรมากรรณ์ พงศ์พิมล	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทอรุณ ชมาฤกษ์	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
10. นายวิทยากร ดวงแก้ว	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
11. นางอโนชา นนทคุปต์	เลขานุการคณะ	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายธรรมวัฒน์ อินทจักร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ติตราชการ)
2. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวีช	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ (ติตราชการ)
3. นายสัการ ราษีสุทธิ	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ (ติตราชการ)
4. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ (ติตราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข หน้า 8 บรรทัดที่ 7 ข้อความ “เห็นชอบ” ให้แก้ไขเป็น “เห็นชอบ” หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

2.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประธานแจ้งว่า ตามที่ในการเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ระบุที่มาของรายรับของกองทุนฯ ว่า ได้มาจากเงินรายได้ประจำปีของคณะ ระหว่างร้อยละ 5 -10 นั้น ในการเสนอ (ร่าง)

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทางคณะจึงได้ระบุให้กองทุนฯ มีที่มาของรายรับที่ได้มาจากเงินรายได้ประจำปีของคณะ ไม่เกินร้อยละ 10 เพื่อให้ยืดหยุ่นในการปรับลด/เพิ่มได้ตามความจำเป็นของแต่ละปี โดยไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินรายได้ประจำปีของคณะ

ทั้งนี้ ทางคณะได้เสนอ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า มีคณะอื่นๆ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะนั้น ๆ ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้งานการเงิน บัญชี และพัสดุ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาจ้าง

นางกาญจนา จันทร์สมบัติ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่คณะ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่แล้ว มีมติเห็นชอบให้การเจ้าหน้าที่คณะ ประสานงานกับนายขาม จาตุรงค์กุล และอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงกำหนดการขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เนื่องจากตามเอกสารที่นายขามฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอมานั้น ยังมีความไม่สอดคล้องกันในเรื่องระยะเวลา และขอให้ประสานงานกับ นายณัฐพงศ์ พรหมพงศธร ถึงกำหนดการขอขยายระยะเวลาที่จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้จริง เพื่อที่จะไม่ต้องมีการขอขยายระยะเวลาซ้ำอีก นั้น การเจ้าหน้าที่คณะได้ดำเนินการแล้ว โดยกำหนดการขอขยายระยะเวลาการศึกษา ราย นายขาม จาตุรงค์กุล มีกำหนด 7 เดือน 17 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ ราย นายณัฐพงศ์ พรหมพงศธร มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.3 เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

นางกาญจนา จันทร์สมบัติ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่คณะ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่แล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ สถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร เพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ นั้น เนื่องจากหลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลดังกล่าว กำหนดให้เสนอชื่อตัวบุคคล และไม่ใช้การเสนอชื่อหน่วยงานหรือองค์กร ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับรางวัลดังกล่าวนี้หรือไม่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอชื่อ หลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร และขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ รับในการจัดทำรายละเอียดสำหรับการเสนอชื่อต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ สำหรับปีงบประมาณ 2557

ประธานแจ้งว่า ในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ สำหรับปีงบประมาณ 2557 นั้น ทางคณะได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 – 2558 และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มีการทบทวนการดำเนินงานของคณะ และเสนอโครงสร้างองค์กร รวมทั้งการเสนอร่างโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 จนกระทั่งได้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว เพื่อทางคณะจะนำไปสู่การปฏิบัติของฝ่าย/หลักสูตร/หน่วยงาน/บุคลากร ในปีงบประมาณ 2557 ต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับไปปรับแก้ไขข้อมูลที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่จากผลการประชุมผู้บริหารคณะเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนด้วย

3.2 ข้าราชการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยั้งสวัสดิ์ ไชยะกุล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมิน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประเภผลงานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งฯ นี้แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประเภผลงานเข้าข่ายที่สามารถจะเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ และได้ผ่านการประเมินการสอนเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รายชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว และมีมติเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ จำนวน 6 รายชื่อ โดยวิธีลับ เพื่อเสนอทางมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

3.3 ขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประธาน แจ้งว่า มีนักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาดบัณฑิต จำนวน 2 ราย ได้ยื่นคำร้องขอโอนมิติเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนในรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในสาขาวิชาเดิม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาดบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเสนอให้เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนในรายวิชาได้ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - สกุล	แผนการศึกษา	จำนวนรายวิชาที่เทียบโอน	จำนวนรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบให้เทียบโอน	จำนวนหน่วยกิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบให้เทียบโอน
1	565200005-2	นายศุภกุล สุยังกุล	ก	8	5	15
2	565200006-0	นายศุภวุฒิ จันทร์บุตร	ก	8	5	15

ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2550) เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนในรายวิชาของนักศึกษาทั้ง 2 รายดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนในรายวิชาได้ตามที่เสนอ

3.4 ขอแก้ไขสัญลักษณ์ เป็นระดับคะแนน (เกรด) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555

ประธาน แจ้งว่า อาจารย์เจ้าของวิชา 805 252 Ceramic Body and Glazes 3(1-6-3) Sec.01 เสนอขอแก้ไขการให้สัญลักษณ์ เป็นระดับคะแนนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวจิราพร เทศพันธ์ และนางสาวศุภรัตน์ น้าโหมง เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สด.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่เวียนพิเศษ/ 2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขการให้สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนนให้นักศึกษาทั้ง 2 รายได้ตามที่เสนอ

3.5 ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โครงการพิเศษ ในปีการศึกษา 2556 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้จัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม และได้ผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นจากคณะกรรมการวิชาการ ประจำคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1911/2552) เรื่อง การเสนอขออนุมัติ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรนี้ เป็นชื่อ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมโดยตรง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเสนอขอกำหนดชื่อปริญญาทางการออกแบบอุตสาหกรรม (ชื่อปริญญา : การออกแบบ อุตสาหกรรมบัณฑิต, การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, การออกแบบอุตสาหกรรมดุขภูมบัณฑิต / ปรัชญาดุขภูมบัณฑิต) ที่ ทางคณะเคยเสนอขออนุมัติไปเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วนั้น ยังไม่ได้รับการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ จึงให้ข้อเสนอแนะให้ใช้ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ในชื่อหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สำหรับการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท นี้ไปก่อน ส่วนการเปิดรับนักศึกษา เห็นควรรอให้ชื่อปริญญาของหลักสูตรทางการ ออกแบบอุตสาหกรรมที่คณะเสนอไปนั้น ได้รับการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และคณะได้มีการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ หลักสูตรนี้ จาก ชื่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เป็น ชื่อหลักสูตรการออกแบบ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในชื่อหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดของหลักสูตรที่เสนอนี้ต่อไปได้

3.6 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ประธาน แจ้งว่า ทางคณะได้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 6 ราย และ อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ 7TH INTERNATIONAL FIELD SCHOOL ON BOROBUDUR SAUJANA HERITAGE ภายใต้หัวข้อ Local Communities' Initiatives for the Evolutive Conservation ซึ่งจัดโดย Center for Heritage Conservation, Department of Architecture and Planning Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ Kanki Laboratory Graduate School of Architecture and Architectural Engineering, Faculty of Engineering, Kyoto University, Japan; Chairperson of Sub-committee for Rural Cultural Landscape, Committee for Rural Planning, Architectural Institute of

Japan และ Jogja Heritage Society จัดขึ้น ณ เมือง Yogyakarta & Borobudur, ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้การทำงานในระดับนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้ศึกษาให้กว้างไกล ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับสากล สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการว่ามีความพร้อม และมีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จ แต่โดยที่งบประมาณในส่วนของงานวิเทศสัมพันธ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2556 นั้นมีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 198,600 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ศึกษานำผลงานที่ได้จากการไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ รวมทั้งผลงานจากกิจกรรม workshop ที่จะจัดให้มีขึ้น ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนสิงหาคม 2556 และ workshop ที่จะจัดให้มีขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามความร่วมมือระหว่างคณะ กับ University of Seville ประเทศสเปน และ University of Shiga of Prefecture ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน 2556 มาจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมเครือข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วย

3.7 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1703-1704, 2156-2159 และ 2161 จำนวน 7 อัตรา ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1316/2556 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 ราย และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และผังเมือง จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ รวม 5 รายดังกล่าว ก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศผลและบรรจุแต่งตั้งต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากผู้ได้รับคัดเลือกในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ทั้ง 2 รายดังกล่าว ยังขาดคุณสมบัติข้อ 1.4.2 (2) ของประกาศรับสมัครฯ (ฉบับที่ 557/2556) คือ ผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด แต่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาเห็นว่า สาขาวิชาที่บุคคลดังกล่าวสำเร็จการศึกษานั้น เป็นสาขาวิชาที่ทางคณะขาดแคลน และให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก (ปัจจุบัน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมของคณะ มีสัดส่วนจำนวนอาจารย์ : นักศึกษา เท่ากับ 1 : 12 ซึ่งสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 1 : 8) ประกอบกับทางคณะได้มีการเปิดรับสมัครอาจารย์ในสาขาวิชานี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่อาจสรรหาผู้มาบรรจุได้ ดังนั้น สำหรับผลการคัดเลือกใน 2 รายนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 ราย ตามรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2 รายในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมนั้น ขอให้ทางคณะระบุเหตุผลเพิ่มเติมไปยังมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการมีประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของคณะ ศักยภาพในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และศักยภาพในการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ด้วย

3.8 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2556

ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คนบตีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 6.4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1390/2556) เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2556 พิจารณาเสนอชื่อบุคคล และนิติบุคคลหรือองค์กร ที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวนประเภทละ 1 รายชื่อ โดยการเสนอชื่อโดยวิธีลับ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยวิธีลับ เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 1 ราย และขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร รับในการจัดทำรายละเอียดสำหรับการเสนอชื่อต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของฝ่ายต่างๆ

- ไม่มี -

4.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ IQA ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ได้รายงานผลการตรวจประเมินดังกล่าว (อย่างไม่เป็นทางการ) มาให้ที่ประชุมทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอาจยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนตรงกันระหว่างคณะกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เกี่ยวกับหลักฐานสำหรับใช้อ้างอิงถึงการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ในตัวชี้วัดที่ 4.5 ดังนั้น ทางคณะจึงอาจทำหนังสือสอบถามความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดหลักฐานอ้างอิงในอนาคตต่อไป

4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556

ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ได้รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 9 เดือน มาให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และสำหรับตัวชี้วัดใดที่มีผลการดำเนินการในระดับ “ต้องปรับปรุง” ขอให้รองคณบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การเปิดภาคการศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาผลกระทบต่อการเปิดภาคการศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และการประชุมคณะอนุกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาต่อการเปิดภาคการศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทราบ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาของคณะ ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีแรกของการปรับปรุงปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นแบบอาเซียน

ที่จะมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อนักศึกษาของคณะ ชั้นปีที่ 1, ชั้นปีก่อนปีสุดท้าย และชั้นปีสุดท้าย โดยทางมหาวิทยาลัยได้กำหนด
 ร่างปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ไว้ให้เลือก 3 รูปแบบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกร่างปฏิทินการเปิดภาคการศึกษา ในปี พ.ศ. 2557 ตามรูปแบบที่ 3 ดังนี้

นักศึกษาชั้นปี	การเปิดภาคการศึกษา		
	ภาคการศึกษาต้น	ภาคการศึกษาปลาย	ภาคพิเศษ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1	จันทร์ 11 สิงหาคม 2557	จันทร์ 5 มกราคม 2558	จันทร์ 2 มิถุนายน 2558
นักศึกษาก่อนชั้นปีสุดท้าย	จันทร์ 11 สิงหาคม 2557	จันทร์ 5 มกราคม 2558	มีนาคม 2557
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย	มิถุนายน 2557	พฤศจิกายน 2557	มีนาคม 2557

5.2 การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2554

ประธาน แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดสรรเงินรางวัล ประจำปี
 งบประมาณ 2554 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตามผลการประเมินผลการ
 ปฏิบัติราชการ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าว ให้แก่ข้าราชการและ
 ลูกจ้างประจำในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรที่จะได้รับจัดสรรเงินรางวัลเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
 ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนัก ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์/
 สถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง
 ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 21,090 บาท และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
 เฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 21,080
 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ (เดิมดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 -8) ข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
 เฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (เดิมดำรงตำแหน่งระดับ 3 – 5)
 ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภท
 ทั่วไปทุกระดับ และลูกจ้างประจำ

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ไว้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล

กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล โดยแบ่งการจัดสรรเงินรางวัล
 ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 รางวัลสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน (ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินรางวัลทั้งหมด
 สำหรับกลุ่มที่คณะ/หน่วยงานได้รับการจัดสรร) จัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลในคณะ/
 หน่วยงานทุกคนเป็นจำนวนที่เท่ากัน

ส่วนที่ 2 รางวัลสำหรับความรับผิดชอบ ทุ่มีผล และมีผลงานตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักของ
 มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ที่มีผลทำให้
 มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 70 ของจำนวนเงินรางวัลทั้งหมดสำหรับกลุ่มที่คณะ/
 หน่วยงาน)

หน่วยงานได้รับการจัดสรร) จัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลในคณะ/หน่วยงาน โดยให้นำผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 มาเป็นหลักในการพิจารณา และขอควรพิจารณาอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะ/หน่วยงานกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (กรณีลูกจ้างประจำให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับเป็นที่ยอมรับได้ มาเป็นเกณฑ์พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดี)

ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลสำหรับการจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของคณะ ดังนี้

กลุ่มที่ 2

จำนวนข้าราชการ (คน)	จำนวนเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรร (บาท)		
	ส่วนที่ 1	ส่วนที่ 2	รวม
28	32,700.48	72,193.78	104,894.26

กลุ่มที่ 3

จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (คน)			จำนวนเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรร (บาท)		
ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	รวม	ส่วนที่ 1	ส่วนที่ 2	รวม
6	11	17	22,236.32	49,140.13	71,376.45

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลในส่วนที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของคณะด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินรางวัลส่วนที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 โดยจัดสรรให้แก่ผู้มีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 ดังนี้

- ระดับดีเด่น ให้ได้รับเงินรางวัล 2 ส่วน
- ระดับดีมาก ให้ได้รับเงินรางวัล 1 ส่วน

และให้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรนี้ให้บุคลากรทราบทั่วกันด้วย

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

นางอโนชา นนทคุปต์

นางกาญจนา จันทร์สมบัติ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ

ผู้จัดบันทึกการประชุม